



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ขงศธ.ชี้ขาดร่างประกาศเก็บค่าเรียนเพิ่ม

ดร.สมเกียรติ ขอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ศึกษาธิการ เพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป แต่ในรายละเอียดคงยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะรมว.ศธ.คงต้องส่งให้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายตรวจสอบก่อน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากร่างเดิม เกรงว่าจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน

ดร.สมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า ร่างประกาศดังกล่าวจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่รัฐให้การอุดหนุน จำนวน 16 รายการ อาทิ ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าบริการห้องสมุด ค่าวารสาร คู่มือนักเรียน บัตรนักเรียน 2.ค่าใช้จ่ายที่ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนนอกเหนือหลักสูตร ซึ่งจัดเก็บเพิ่มเติมได้ แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ที่สำคัญผู้ปกครองและนักเรียนสมัครใจที่จะจ่าย อาทิ ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร English Program (EP) ซึ่งในส่วนนี้ ข้าราชการสามารถเบิกได้ และ 3.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันชีวิต ค่ารถโรงเรียน ซึ่งในส่วนนี้ไม่สามารถเบิกได้

“สพฐ.ยืนยันว่าได้พิจารณาไปตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้เรียนและผู้ปกครอง เพราะหากเปิดโอกาสให้โรงเรียนทำตามกฎหมาย แต่กลับมีช่องว่างมากเกินไปก็จะทำให้ผู้ปกครองเดือดร้อน และในฐานะที่ดูแลสถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถพัฒนาไปได้ตามความเหมาะสมด้วย เพราะถ้าเราคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ปกครอง เพียงอย่างเดียว แล้วไปจำกัดกรอบโดยห้ามโรงเรียนเรียกเก็บเลยจะทำให้มาตรฐานการศึกษาไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย แต่ในกรณีของนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่สมัครใจจะจ่าย ทางโรงเรียนจะเลือกปฏิบัติกับนักเรียนไม่ได้” รองเลขาธิการกพฐ. กล่าว.